

Số: 111/THVTS-TB

Quận 7, ngày 05 tháng 11 năm 2021

Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp
đối với trường Tiểu học Võ Thị Sáu
trong năm học 2021-2022

Kính gửi: Phụ huynh học sinh các lớp Tiếng Anh tích hợp

Căn cứ Công văn số: 2462/SGDDĐT-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về tiếp tục hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021- 2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, đối với các khoản thu để thực hiện Đề án "Dạy và học các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh tích hợp Chương trình Anh và Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 2709/SGDDĐT-KHTC Về thực hiện Chương trình Tiếng Anh Tích hợp trong năm học 2021-2022 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh,

Vừa qua, trường đã tiếp nhận thông tin của một số phụ huynh học sinh về phản ánh đối với Chương trình Tiếng Anh Tích hợp. Trường Võ Thị Sáu đã thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Nhà trường đã chủ động, linh hoạt trong giải pháp triển khai dạy và học trên internet trước mắt trong học kỳ I và tăng cường phối hợp cùng với gia đình và địa phương để việc dạy học trực tuyến đối với tất cả học sinh được đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đây là hình thức tổ chức dạy học phù hợp và cần thiết trong điều kiện của trường Võ Thị Sáu hiện nay.

- Nhà trường thực hiện Công văn số 2462/SGDDĐT-KHTC ngày 10 tháng 9 năm 2021 về tăng cường hướng dẫn thu, sử dụng các khoản thu khác trong năm học 2021-2022 của các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khoản thu theo nhu cầu của Phụ huynh học sinh đã đăng ký tham gia và bảo đảm chi phí cho chương trình (bao gồm các chi phí liên quan đến giáo viên nước ngoài); phối hợp với Trung tâm EMG tổ chức thực hiện chương trình và đã gửi thông báo của Trung tâm EMG về các khoản thu Quý 1 và cách thanh toán của Chương trình Tiếng Anh tích hợp.

Đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, nhà trường rà soát số học sinh đang tham gia Chương trình Tiếng Anh tích hợp nhận thấy còn một số em chưa thanh toán các khoản thu Quý 1 (theo thông báo). Nhà trường rất mong phụ huynh quan tâm hoàn tất đóng tiền học học phí và mua sách đúng theo thời gian quy định (**chậm nhất vào ngày 10/11/2021**).

Nếu trong trường hợp phụ huynh học sinh có gặp khó khăn về kinh tế không thể tiếp tục tham gia Chương trình Tiếng Anh Tích hợp thì nhà trường sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để chuyển lớp theo nhu cầu, nguyện vọng của Quý phụ huynh nhằm bảo đảm phù hợp với các quy định về tổ chức các lớp học và giúp học sinh ổn định việc học chương trình tiếng Anh khác trong nhà trường.

Nhà trường cảm ơn Quý phụ huynh đã quan tâm, chia sẻ và đồng hành cùng với nhà trường trong thời gian qua và cũng rất mong Quý phụ huynh hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt việc tổ chức, sắp xếp cho học sinh ổn định trong việc giáo dục trong nhà trường. Trân trọng!



HIỆU TRƯỞNG

Phan Thanh Phong